

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยการสังเคราะห์รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค สื่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดขึ้นและดำเนินการจนสำเร็จลงได้ด้วยวิสัยทัศน์ ความเพียร และความร่วมมือร่วมพลังของบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย จนมีอากถาวนามและกิตติคุณไว้ได้หมด ณ ที่นี้

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ดร.สมเกียรติ ชอบผล คุณมังกร กุลวานิช และ คุณวินัย รอดจ่าย (รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ดร.วันทยา วงศ์ศิลป์ภิรมย์ ดร.สุจินดา ผ่องอักษร คุณชูชาติ ทรัพย์มาก คุณสุชาติ วงศ์สุวรรณ และคุณเสน่ห์ ชาวโต (ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักและหัวหน้าหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้มีวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนงานโครงการที่ชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคิดของนักเรียน รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกิดโครงการวิจัยนี้ และได้ให้ความไว้วางใจคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมเรียนรู้ในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ดร.วรรณษา ช่างดารากุล คุณสมควร วรสันต์ คุณวิภาพร นิธิปริชานนท์ ดร.เฉลิมชัย พันธุ์เลิศ คุณพิทักษ์ ไสตถยาคม (คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา) และสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ช่วยติดต่อประสานและติดตามสนับสนุนการดำเนินงานทุกขั้นตอนจนโครงการบรรลุผลสำเร็จ

ขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะท่านคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ ศิริบรรณพิทักษ์) ที่ได้อนุมัติให้ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้อาชีพครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานวิจัย ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานทุกขั้นตอนของคณะนักวิจัยให้สามารถดำเนินไปได้เป็นอย่างดีจนสำเร็จลุล่วงอย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณที่ปรึกษาโครงการอีก 3 ท่านคือ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์ ลัดดา ภูเกียรติ ที่ให้คำปรึกษาที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการเรียนรู้ออกมาของคณะนักวิจัยตลอดมา

ขอขอบคุณนักวิจัยจำนวน 276 ท่าน ครูต้นแบบ และครูแห่งชาติ จำนวน 47 ท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวข้องกับการคิด ทำให้งานวิจัยเรื่องนี้สามารถสังเคราะห์เป็น รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค สื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นและพัฒนางานวิจัยต่อยอดต่อไป

ญ

กระบวนการและผลการวิจัยในครั้งนี้ ได้สร้างเสริมให้ก่อเกิดสารสนเทศทั้งที่บันทึกไว้ในรายงาน การวิจัยและในเว็บไซต์ รวมทั้งที่บันทึกอย่างฝังลึกอยู่ในการรับรู้ของคณะนักวิจัยทุกคนว่า งานคุณ ในการพัฒนาการคิดของผู้เรียนนั้น สำคัญ จำเป็น และเป็นพื้นฐานที่ทรงพลังและมีคุณค่ายิ่งในการพัฒนา ศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนและทุกๆ คนให้เจริญเป็นประชาชนคนไทยที่เข้มแข็งและสมบูรณ์

ด้วยความขอบคุณและศรัทธา

คณะผู้วิจัย